

KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với địa chỉ truy cập: dangcongsan.org.vn, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan đảng trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đây là sự kiện hết sức quan trọng nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tăng cường quản lý phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet, đánh dấu sự ra đời của kênh thông tin chính thống, chủ lực trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trên internet đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời, đầy đủ, chính xác; một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời là cầu nối trao đổi thông tin hai chiều giữa Đảng với nhân dân.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là bước đi quan trọng thực hiện mục tiêu mà Quyết định số 27-QĐ/TW đã đề ra, đóng góp thiết thực vào Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế...

Nhấn mạnh việc vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng internet là yêu cầu hết sức quan trọng, cấp thiết cần phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, sau lễ khai trương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tổ chức quản lý, vận hành thông suốt, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn tuyệt đối cho Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam bảo đảm Cổng thông tin điện tử thực sự là kênh thông tin có tính định hướng, phân ánh toàn diện, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, là cổng giao tiếp, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân...

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương, chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

P.V (tổng hợp)

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua đó nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX từ đầu nhiệm kỳ đến nay; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả đã đề ra. Để cuộc giám sát đạt được các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Để cuộc giám sát đạt được chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các tổ chức, cá nhân được giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, quá trình giám sát phải đảm bảo dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Trong quá trình giám sát cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các địa phương, đơn vị.



Dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường La Búng (Minh Khai - Việt Hùng), huyện Vũ Thư được triển khai đúng tiến độ.

Ảnh: QUỲNH LƯU

CHUYỂN GIAO, TIẾP NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

được VietinBank Việt Nam xếp vào nhóm các chi nhánh lớn, chủ lực của hệ thống. Nhiều năm liên được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Phạm Viết Điện - Sinh năm 1973
CCCD số: 034073007032
Địa chỉ: Thôn Nam Hải, xã Đông Cánh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ngày 20/3/2023, tôi có đi từ nhà tại thôn Nam Hải lên thị trấn Đông Hưng để mua hàng, sau khi trở về thì phát hiện tôi bị rơi mất 1 túi đựng tài liệu trong đó bao gồm: 1 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu SA0757524, 1 hóa đơn giá trị gia tăng tên hàng hóa: Ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu KIA, số loại: SPORTAGE NQ5 2.0, màu đen, số khung: RN1PC5DA6NC289503, số máy: G4LNH009847.

Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu phát động cuộc thi.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng nhóm tác giả đạt giải chuyên đề tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Giải Búa liềm vàng lần thứ VII.



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc mừng nhóm tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII.

Sáng ngày 29/3, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"; hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Chương trình được phát trực tiếp trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn) và trang fanpage Báo Thái Bình điện tử, Trang thông tin điện tử của Đài PTTH Thái Bình; đồng thời được phát trên các hạ tầng số và phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình". Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" có 2 đợt thi. Đợt 1 bắt đầu sau khi ấn nút phát động ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 10 giờ, ngày 8/4/2023. Đợt 2 bắt đầu từ 10 giờ, ngày 14/4/2023 và kết thúc vào 10 giờ, ngày

24/4/2023. Mỗi đợt thi đều có 2 bộ câu hỏi dành cho 2 đối tượng: học sinh phổ thông (cấp THCS, THPT); cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Người dự thi trả lời câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên chuyên trang cuộc thi tại địa chỉ http://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc tại liên kết đường link cuộc thi trên Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn), Đài PTTH Thái Bình (http://thaibinh.tv.vn), Sổ tay đảng viên điện tử hoặc các công/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành của tỉnh có đặt liên kết đường link đến chuyên trang cuộc thi. Qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, truyền thống, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp

đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Búa liềm vàng thời gian qua đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sự tích cực tham gia của phòng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh, từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hướng ứng các cuộc thi, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh đã tham gia và đạt giải. Năm 2022, trong 110 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng

lần thứ VII, Thái Bình có 2 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm của Đài PTTH Thái Bình đạt giải chuyên đề "Tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng".

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để các cuộc thi lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của các cuộc thi; chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về các cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trang fanpage và các ấn phẩm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bám sát các trọng tâm của

công tác xây dựng Đảng, nhất là những chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những vấn đề mới, khó; những đề tài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm; những đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... không ngừng sáng tạo, xây dựng những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để phục vụ công tác tuyên truyền và tham gia giải năm nay. Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm cuộc thi diễn ra khách quan, công bằng, chính xác.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng các nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải và vào vòng chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII gồm: tác phẩm "Sinh hoạt Đảng trên nền tảng số" của Đài PTTH Thái Bình và tác phẩm "Trần trờ "sức già" lo việc nước" của Báo Thái Bình.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ



Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam", chúng tôi đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phát động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi trực tiếp lễ phát động cuộc thi trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử và các nền tảng số; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi. Sau lễ phát động, chúng tôi sẽ tham mưu tổ chức phát động điểm với từng nhóm đối tượng cụ thể để lan tỏa rộng rãi cuộc thi tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đối với cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, chúng tôi sẽ tham mưu kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng tham gia với tinh thần phấn đấu đạt số lượng và chất lượng cao nhất.

Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh



Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Búa liềm vàng có ý nghĩa quan trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phân bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sau lễ phát động, cá nhân tôi sẽ tham gia hưởng ứng cuộc thi và Giải Búa liềm vàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời tổ chức quán triệt nội dung thể lệ thi tới tất cả tổ chức đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh, khuyến khích, động viên mọi người tích cực tham gia dự thi.

Em Đinh Thị Tố Uyên, lớp cao đẳng 21 - may thời trang, Trường Đại học Thái Bình



Em thấy việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" bằng hình thức trắc nghiệm trên internet rất thuận tiện và phù hợp với xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Mọi người có thể tham gia dự thi mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet như smartphone, máy tính, máy tính bảng... Điều này sẽ thu hút đông đảo người tham gia dự thi, như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Sau lễ phát động em sẽ tích cực tham gia cuộc thi với quyết tâm cao nhất để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam nói chung và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh thời gian qua; đồng thời thấy được trách nhiệm trong việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN

THÁI BÌNH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

đạt 9,73%, cao hơn trung bình chung của cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 85,418 tỷ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 413.612 tỷ đồng. Các địa phương cũng đã triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm, giảm

nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm an ninh, quốc phòng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng của

cụm năm 2023. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham luận tại hội nghị về những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2022; nhấn mạnh 5 nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.

Căn cứ vào kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các tỉnh trong cụm đã thống nhất bình xét khen thưởng năm 2022: đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã giới thiệu đơn vị cụm trưởng,

cụm phó năm 2023, trong đó tỉnh Thái Bình là đơn vị cụm trưởng. Thay mặt các đơn vị trong cụm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Các thành viên trong cụm đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.